

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๒๖๗๓



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ พร้อมคู่มือ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบ และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางฯ ของส่วนราชการ เพื่อเป็นข้อมูล ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำแนวทางฯ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้าราชการในสังกัด ที่รับราชการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทุกประเภทตำแหน่ง (ประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) ร่วมตอบแบบสำรวจ ความคิดเห็นฯ (สำหรับข้าราชการ) ผ่านระบบออนไลน์ทาง [https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa\\_officer](https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer) หรือตาม QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การบริการที่มีคุณภาพ และการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทุกประเภทตำแหน่ง (ประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ฯ (สำหรับข้าราชการ) ผ่านระบบออนไลน์ทาง [https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa\\_officer](https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer) หรือทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มบริหารทั่วไป  
โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๖๕๐



ข้าราชการ

คู่มือแนวทาง  
การปฏิบัติราชการ

ลพธ

ด่วน

ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๑๐๓



กลุ่มบริหารทั่วไป สพร.  
เลขที่รับ 8395  
วันที่ 3 พ.ค. 2566  
เลขที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศษ.  
เลขที่ 21565  
วันที่ 3 พ.ค. 2566

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ (สำหรับส่วนราชการ)
- ๒. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ (สำหรับข้าราชการ)
- ๓. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ (สำหรับประชาชน)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ พร้อมคู่มือ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ โดยสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางฯ ของส่วนราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำแนวทางฯ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พิจารณามอบหมายผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ คน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ (สำหรับส่วนราชการ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ผ่านระบบออนไลน์ทาง [https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa\\_org](https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_org) หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยใช้รหัสผ่าน ๔๔๕๘

๒. แจ้งข้าราชการในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ถ้ามี) ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทุกประเภทตำแหน่ง (ประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๑ คน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ (สำหรับข้าราชการ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ผ่านระบบออนไลน์ทาง [https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa\\_officer](https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer) หรือ ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

/๓. ในกรณี...

กพ. วันที่ 3 พ.ค. ๖๖  
16 00 น.

๓. ในกรณีที่ส่วนราชการของท่านมีภารกิจให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ (สำหรับประชาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ผ่านระบบออนไลน์ทาง [https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa\\_citizen](https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen) หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านจุดบริการ เว็บไซต์ เฟซบุ๊กของส่วนราชการ หรือช่องทางอื่นที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สังจะเสรี)  
ที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๒, ๘๘๒๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘



✓ ส่วนราชการ



✓ ข้าราชการ



ประชาชน